

**BÁO CÁO****Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong  
thanh thiếu nhi tháng 12 năm 2018**

-----

**1. Tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên về một số vấn đề chính trị - xã hội trong nước và quốc tế**

Trong tháng 12, đoàn viên thanh niên tiếp tục thể hiện sự quan tâm lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, kể cả đương chức hay nghỉ hưu và tệ tham nhũng gắn với các nhóm đặc quyền, đặc lợi trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn, tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp, tín dụng, ngân hàng... Qua theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận tháng 12 nói riêng và năm 2018 nói chung, đại bộ phận nhân dân, đặc biệt là giới trẻ nâng cao niềm tin đối với chủ trương, chính sách của Đảng và kỳ vọng vào quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong công tác đấu tranh chống tệ tham nhũng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư theo quy định; giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XII; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyết triển khai các nhiệm vụ chiến lược: Phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong tháng đã diễn ra phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2019; tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội cũng như thông qua chương trình công tác năm 2019. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét,

thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019; xem xét, thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân; xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia... Dự luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Quốc hội nói chung và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng trong việc có các hành động cụ thể để kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và đưa ra các chủ trương, chính sách kịp thời nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam. Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương về các lĩnh vực công tác có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020. Việc thành lập Ủy ban thể hiện sự chủ động của Việt Nam với trách nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đối với một sự kiện đối ngoại lớn của đất nước. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng Chính phủ tổ chức vào ngày 27/11. Thủ tướng cho rằng việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, song trước hết phải khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân. Dự luận đánh giá rất cao quyết tâm của Chính phủ trong việc chỉnh đốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Bộ, Ngành nói chung và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng, tin tưởng và kỳ vọng về sự phát triển trong thời gian tới của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 - 13/12 với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với tinh thần “*Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển*”, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Trong tháng, một tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, hoạt động trên địa bàn toàn quốc, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty tài chính Nam Long là công ty “ma”, không có đăng ký kinh doanh, chuyên thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất lên tới hơn 1043%/năm, tương đương 28.571 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này và tổng số tiền giao dịch là hơn 510 tỉ đồng. Khi các “con nợ” chậm trả, các đối tượng sẵn sàng hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ. Bộ máy của tổ chức tín dụng đen Nam Long gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh do 1 người quản lý, hoạt

động bài bản với các giáo trình xử lý nợ, giáo án thẩm định và phân loại khách hàng. Nhiều khách hàng từ Lạng Sơn đến Cà Mau bị siết nợ, bị khủng bố tinh thần khi không trả tiền vay đúng thời hạn... Cùng thời điểm, vấn đề “tín dụng đen” gây bức xúc và đã được rất nhiều đại biểu đặt ra tại kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp và yêu cầu cơ quan chức năng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, xử lý triệt để vấn đề “tín dụng đen” đang gây ảnh hưởng lớn đến một bộ phận nhân dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2020 - 2021, bắt đầu từ lớp 1 với cam kết giảm tải so với chương trình hiện hành. Chương trình giáo dục phổ thông mới giảm số môn học, giảm số giờ học, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động thực hành. Dự luận đánh giá cao quyết tâm đổi mới chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tin tưởng và kỳ vọng về sự phát triển trong thời gian tới của ngành giáo dục Việt Nam

## **2. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên về một số vấn đề được xã hội quan tâm**

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra từ ngày 9 - 11/12/2018 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của gần 700 đại biểu, đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam quyết định triển khai 01 phong trào Sinh viên 5 tốt và 02 chương trình gồm: Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên; Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X đã nhận được sự quan tâm, tham dự của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành và tạo ra động lực thúc đẩy tích cực đối với Hội viên, sinh viên toàn quốc.

Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với chủ đề: Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0, với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành và đặc biệt là sự tham gia của hơn 200 trí thức trẻ đang sinh sống, làm việc ở 21 quốc gia trên toàn thế giới. Diễn ra trong 2 ngày, hơn 200 đại biểu trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước; đồng thời đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước. Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức đã đạt được nhiều thành công, thu nhận được nhiều ý kiến, sáng kiến, ý tưởng và mở ra nhiều dự án đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, được các cấp, các ngành quan tâm và đánh giá rất cao.

Cùng với đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề “*Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam*”. Diễn đàn lần đầu được tổ chức, có 560 đại biểu gồm 50 nhà đầu tư, 50 chuyên gia, 50 đại diện các tổ chức hỗ trợ

khởi nghiệp, 310 startup đến từ các tỉnh trong cả nước. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp trẻ, các nhà đầu tư, chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đã mạnh dạn chia sẻ những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách dành cho khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, cơ chế tài chính và nguồn vốn đầu tư được xem là hai vấn đề cơ bản, cần có giải pháp mang tính đột phá trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan “*Tuổi trẻ sáng tạo*” toàn quốc năm 2018 từ ngày 23/11 đến ngày 16/12/2018 với chuỗi các hoạt động trên toàn quốc tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận và giải quyết nhu cầu của thanh niên, thiết kế và tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với lợi ích chính đáng và khát vọng cao đẹp của thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XI đã diễn ra từ ngày 17-19/12 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, như: Quyết định danh hiệu thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2018; Chương trình công tác năm 2019; Kết luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư; Sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 01 về “*Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn*”; Kết luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn; Kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư và sơ kết Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước... Qua theo dõi năm tình hình, Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã thu hút sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước nhằm theo dõi, đánh giá lại kết quả hoạt động của năm 2018 và đề ra các phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Hầu hết đoàn viên thanh niên đều đánh giá cao kết quả, thành tích của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm và mong muốn tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò, xây dựng và triển khai nhiều chương trình với sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm để tạo môi trường giáo dục và phát huy tốt nhất thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Tháng 12 đã diễn ra giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2018 với chức vô địch đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế, tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước và cùng hướng giới trẻ đến sự đoàn kết gắn bó chặt chẽ. Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham gia giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2018, dư luận xã hội “nóng” lên cùng hành trình 10 năm chinh phục “ngôi vương” của đội tuyển Việt Nam.

Cũng trong cùng thời điểm, hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê đã tham gia và lập thành tích xuất sắc khi lần đầu tiên đại diện của Việt Nam lọt vào Top 5 cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới. Hoa hậu H’Hen Niê đã khẳng định sắc đẹp và trí tuệ Việt Nam trong quá trình tham gia cuộc thi, được báo chí và bạn bè quốc tế cũng như nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới quan tâm, ủng hộ và tự hào.

Vừa qua, vụ việc thầy hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có hành vi xâm hại học sinh gây bức xúc trong xã hội. Đáng chú ý, các nạn nhân trong vụ án gây rúng động dư luận đều là nam giới. Hành vi xâm hại học sinh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức của nhà giáo. Dư luận mong muốn cơ quan chức năng phải nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm đối với thầy giáo đã xâm hại học sinh, đề nghị ngành giáo dục phải thắt chặt quản lý để xây dựng nền giáo dục trong sáng, lành mạnh. Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo Tỉnh đoàn Phú Thọ nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng tâm lý, tư tưởng cho Thanh thiếu niên trong trường.

Trào lưu “*Bạn dành cả thanh xuân để làm gì?*”: Đây là trào lưu xuất hiện trong những ngày cuối năm trên các diễn đàn, mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng game online. Trào lưu đã tạo ra sự thích thú và lôi cuốn giới trẻ với hàng loạt các câu trả lời vui nhộn được lan tỏa trên mạng xã hội như: “*Ăn rồi giảm cân*”, “*Tìm kiếm những thứ nhỏ nhặt*”, “*Cai nghiện trà sữa*”, “*Dò google map khi lạc đường*”...

### **3. Đánh giá tình hình thanh niên theo khối đối tượng, lĩnh vực**

Tháng 12/2018, thiếu nhi cả nước ra sức thi đua trong học tập, trong các hoạt động phong trào, rèn luyện, lập nhiều thành tích chào đón kỷ niệm các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 60 năm phong trào “*Kế hoạch nhỏ*” (02/12/1958 - 02/12/2018); ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2018 với các hoạt động như tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước, các hoạt động vui chơi thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Trong tháng, vẫn còn xảy ra nhiều vụ đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nhận được 12 báo cáo các vụ việc liên quan đến trẻ em của 11 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bình Thuận, Nghệ An, Yên Bái, Trà Vinh, Bến Tre, Bình Thuận, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Nam).

Tình hình thanh niên công nhân tại các Cụm công nghiệp, Khu chế xuất cơ bản ổn định. Một bộ phận thanh niên công nhân vẫn chưa thật sự an tâm trong công việc do chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và môi trường làm việc chưa được cải thiện. Trong thời gian qua, nạn cho vay với lãi suất cao đã trở nên khá phổ biến đối với công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Để đưa con em vào bẫy, các đối tượng cho vay nặng lãi thường dụ dỗ họ ăn nhậu, bài bạc... sau đó, đề nghị cho họ vay tiền, không ít công nhân với nhiều lý do khác nhau đã dính vào các trùm cho vay với lãi suất cao, phải bán hết tài sản hoặc trốn nợ.

Trong tháng 12, nhiều cấp bộ đoàn đã phối hợp tích cực với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch chăm lo Tết dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho thanh niên công nhân với nhiều chương trình như: tặng vé máy bay cho thanh niên công nhân, hỗ trợ xe về Tết, tiệc tất niên, tặng quà,...

Hoạt động Đoàn trong thanh niên khối công chức, viên chức trong tháng 12 tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đổi mới nội dung với nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng. Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn có nhiều hoạt động tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu. Nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa được triển khai trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ như: thăm, tặng quà cho các hộ dân đặc biệt khó

khăn và học sinh vượt khó; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tổ chức tư vấn cho nhân dân về phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, tuyên truyền sức khỏe sinh sản, sinh hoạt hợp vệ sinh...

Tháng 12, trên địa bàn đô thị, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục duy trì và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn đô thị. Đồng thời, phối hợp với ngành chức năng tham gia phân luồng giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn đô thị, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.

Lực lượng thanh niên xung phong tại các địa phương được các đơn vị, tổng đội quan tâm, chăm lo; tình hình các hộ gia đình thanh niên xung phong trong Làng thanh niên lập nghiệp ổn định, yên tâm tập trung phát triển sản xuất; nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế áp dụng khoa học công nghệ cũng được quan tâm chú trọng và triển khai.

Thanh niên Công giáo và Tin lành với truyền thống “*Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc*”, “*Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc*” đã hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, xây dựng cuộc sống “*tốt đời, đẹp đạo*”, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích đi đầu tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...

Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước bày tỏ phần khởi và tự hào khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup và vui mừng tham gia các hoạt động tiêu biểu: Ban cán sự Đoàn tại Lào đón và làm việc với đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang có chuyến thăm cấp cao tới Lào. Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tuyên truyền, viết bài về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Duma Nga, Vyacheslav Volodin và chuẩn bị chung kết “*Hội thi văn nghệ Cộng đồng người Việt Nam khu vực Mát-xcơ-va và các vùng lân cận 2018*”. Hội Thanh niên Sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức Đại hội VYSA, Chung kết Đại sứ VYSA và chương trình vui tết VYSA, đón xuân về nhà 2019, các hoạt động được tổ chức tại Tokyo dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan phối hợp với tổ chức giáo dục WELLBEING triển khai dự án cộng đồng “*An toàn cho em*” tại một số trường học miền núi và làng trẻ SOS...

#### **4. Một số dự báo, cần quan tâm lưu ý trong tháng 12**

Tháng 01/2019, một số bộ Luật chính thức có hiệu lực trong đó Luật An ninh mạng, đây là nội dung được xã hội, cộng đồng cư dân mạng, quốc tế đặc biệt quan tâm. Dự báo các thế lực thù địch và các phần tử xấu mặc dù sẽ bị quản lý và áp dụng chế tài chặt chẽ nhưng vẫn sẽ không ngừng tìm cách xuyên tạc, kích động, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tung các thông tin xấu độc, sai sự thật để tác động đến nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Cuối năm tiếp tục là thời điểm thường xảy ra rét đậm, rét hại ở miền bắc và mưa bão, ngập úng ở các tỉnh thành phía Nam, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh

niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện hỗ trợ chính quyền, nhân dân phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Các cấp bộ đoàn cần bám sát nội dung, giải pháp triển khai chương trình “*Tình nguyện mùa đông*” để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, biển đảo; vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn; xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tết Nguyên đán 2019 diễn ra vào đầu tháng 2 do đó giai đoạn tháng 1 nhân dân cả nước sẽ trong không khí chuẩn bị đón Tết, sắp sửa cho gia đình, thăm hỏi người thân, bạn bè. Đây là thời điểm tư tưởng thanh thiếu niên đang có tâm lý nghỉ ngơi, vui chơi đón Tết, do đó dễ sa đà vào các cuộc vui, hoặc thậm chí bị các phần tử xấu lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Các cấp bộ đoàn cần tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh tại các nơi công cộng để thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhân dân thưởng thức, tham gia. Tổ chức chu đáo việc chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm viếng, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn. Tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, thiết thực giúp đỡ các gia đình và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi gặp khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

**Nơi nhận:**

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo TW;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
CHÍNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Bình Minh**